
“หมอยง” สรุปประสิทธิภาพ วัคซีนโควิด-19 ที่จะใชในไทยระบุ ตอนนี้เปนตลาดของผูขาย 

ไมใชผูซื้อ

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานไวรัสวิทยา จาก คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ออกมาโพสตขอความสรุปประสิทธิภาพ

ของวัคซีนโควิด-19 ที่จะนำมาใชในไทย หลังมีหลายคนอยากทราบชุดขอมูลดังกลาว นอกจากนี้ ยังระบุอีกวา ขณะนี้ตลาดของวัคซีนเปน

ของผูขายผูซื้อไมมีสิทธิ์เลือก วาอยากจะไดวัคซีนชนิดใด

วันนี้ (1 ก.พ.) ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โพสตเฟซบุก “Yong Poovorawan” ระบุถึงวัคซีนโควิด-19 โดยไดสรุปประสิทธิภาพของวัคซีนซึ่งอาศัยขอมูล

ที่มีอยูทั้งหมด เพื่อใหประชาชนคนไทยทราบถึงขอมูลของวัคซีนที่จะนำมาใชในประเทศไทย

ทั้งนี้ “หมอยง” ไดระบุขอความวา “โควิด-19 วัคซีน ไมไดเกี่ยวกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น และไมมีผลประโยชนใดๆ หลายคนอยากทราบ

ขอมูลของวัคซีนที่จะนำมาใชในประเทศไทย ถึงประสิทธิภาพ ผมก็ขอสรุป ตามขอมูลที่มีอยูทั้งหมด รายละเอียดของประสิทธิภาพ ขึ้นอยู

กับจุดตัดที่ความรุนแรงของโรค ตามระดับขององคการอนามัยโลกวาจะ ตัด ที่ระดับ 3 หรือระดับ 4 เอาเปนวาระดับ 4 คือ ผูปวยตองนอน

โรงพยาบาล

และที่วาทำไม วัคซีนของจีนทำไม ไมศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีน ในเมื่อประเทศจีนไมมีการระบาดของโรค จึงเปนไปไมได ที่จะทำใน

ประเทศจีน ตองไปทำในประเทศที่มีการระบาดสูง ไมเหมือนวัคซีนของทางตะวันตกที่มีการระบาดของโรคอยางมากในอเมริกาและอังกฤษ 

ในอนาคตวัคซีนของประเทศไทย ถาพัฒนาเขาสูระยะที่ 3 และการระบาดของโรคยังเปนอยางปจจุบัน การศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 ก็ตองไป

ทำตางประเทศเหมือนกัน โดยเฉพาะที่มีการระบาดอยางสูง จึงจะเห็นประสิทธิภาพในการปองกัน ในชวงระยะเวลา 1 ป การพัฒนาวัคซีน 

เปนไปอยางรวดเร็วผานระยะที่ 3 เขาสูการอนุมัติใชในภาวะฉุกเฉินแลวรวม 10 บริษัท ขณะนี้ตลาดของวัคซีนเปนของผูขาย ผูซื้อไมมีสิทธิ์

เลือก วาอยากจะไดวัคซีนชนิดใด”




